



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

### เรื่อง อนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะอนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร คุณลักษณะทางเทคนิคแผ่นพื้นสนามฟุตบอล 1. แผ่นพื้นสนามฟุตบอลต้องทำมาจาก โพลีโพรไพลีน โคโพลิเมอร์ (polypropylene co-polymer) สามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ โดยมีพื้นที่ 22×42 เมตร ไม่น้อยกว่า 924 ตร.ม. 2. แผ่นพื้นสนามฟุตบอลต้องมีขนาดกว้าง 250 มม. +/-1.0 มม. ยาว 250 มม. +/-1.0 มม. และต้องมีความหนาเสมอกันทุกแผ่น ไม่น้อยกว่า 12.5 มม. 3. แผ่นพื้นสนามฟุตบอลประเภทกลางแจ้งแบบ (Double Soft flex) นั้นจะต้องมีโครงสร้างความแข็งแรงของแผ่นแบบมีคานรับน้ำหนักด้านล่างอีก 1 ชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแบบ(Double Deck) จึงจะไม่ก่อให้เกิดการแอ่นตัวของแผ่นขณะใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานจริงมากขึ้น 4. แผ่นพื้นสนามฟุตบอลตามมาตรฐานจะต้องมีพื้นที่เขตแข่งขัน “สีน้ำเงิน” และไหล่สนามเป็น “สีแดง” และต้องคงทนต่อการทำลายของแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) ได้เป็นอย่างดี 5. แผ่นพื้นสนามฟุตบอลกลางแจ้งจะต้องมีลักษณะของผิวบนของแผ่นเป็นตะแกรงเพื่อให้ฝุ่นละอองไหลผ่านได้ โดยไม่ทำให้น้ำท่วมขังและทนต่อการทำลายและขยายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และจุลินทรีย์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 6. แผ่นพื้นสนามต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานการนำวัสดุมาใช้กับแผ่นพื้นที่มีคุณภาพและไม่มีสารก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้จากศูนย์การทดสอบระดับนานาชาติขึ้นไป 7. แผ่นพื้นสนามฟุตบอลต้องมีความยืดหยุ่น โดยผ่านการทดสอบการกระดอนของลูกฟุตบอลให้ไปในทิศทางที่เหมาะสมตามมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย 8. แผ่นพื้นสนามฟุตบอลต้องไม่มีลักษณะผิวหน้าที่มีมันเงา เพื่อลดการสะท้อนของแสงและป้องกันการลื่นไถลขณะเล่นจนก่อให้เกิดอันตรายได้ 9. แผ่นพื้นสนามฟุตบอลต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันการพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสหพันธ์กีฬาระดับนานาชาติ และอุปกรณ์ประกอบสนาม เสาประตูฟุตบอล รายละเอียด – ประตูโกล์ฟุตบอลมาตรฐานแข่งขัน ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร – เสาและคานใช้เหล็กเหลี่ยม ขนาด 2.7 นิ้ว หนา 1.25 มม. เสาหลังใช้เหล็ก ขนาด 1.5 นิ้ว – ลีคบน 0.45 เมตร ลีคล่าง 0.85 เมตร และรองพื้นด้วยสีกันสนิมพร้อมพ่นทับด้วยสีขาว – มี

/เหล็กเส้น...

เหล็กเส้นสำหรับยึดตาข่ายรอบตัวเสาและคาน – สามารถถอดแยกส่วนได้ เพื่อสะดวกในการติดตั้งและ  
จัดเก็บ – ตาข่ายฟุตซอลทำด้วยวัสดุเหล็กในลอนอย่างดี ถักเป็นตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง × ยาว ด้านละ  
10 – 12 ซม. – ขนาดความกว้างของพื้นตาข่าย ขนาด 3 × 2 เมตร ถักเข้ารูปกับตัวเสาได้พอดี – มีเชือกในลอน  
ล้อมรอบพื้นตาข่ายเพื่อไว้ผูกติดกับเสา – ผู้ขายจะต้องส่งรายละเอียดตัวอย่างพร้อมรูปแบบ ให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้  
กำหนดรายการพิจารณาก่อนนำมาใช้ คุณลักษณะป้ายบอกคะแนน 1.ป้ายบอกคะแนนออกแบบประสงค์ใช้ได้  
กับกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฯลฯ 2.มีป้ายสำหรับบอกตัวเลขสำหรับทีมแข่งขัน 2 ทีม  
โดยมีตัวเลขบอกคะแนน 2 หลัก 3.มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. × ยาว 240 ซม. ความสูงจากพื้นไม่  
น้อยกว่า 2 เมตร 4.มีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก คุณลักษณะไฟฟาล์ว รายละเอียด 1.ผลิตจาก  
วัสดุที่มีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนที่ 2.มีกล่องควบคุมวงจร และกระดิ่งให้สัญญาณ 3. มีกล่อง  
ไฟฟาล์ว 2 กล่อง แสดงเวลาไฟฟาล์วรวม (มองเห็นชัดเจน) ขนาดกว้าง 10 × 10 ซม. สูง 50 ซม.  
โดยประมาณ 4. แผ่นป้ายแสดงตัวเลขเวลา 20 – 1 แบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ใช้ในกรณีกล่องควบคุมวงจรขัดข้อง)  
และแผ่นป้ายลูกศร แสดงการขอเวลานอก พร้อมพื้น คสล. ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา  
0.10 เมตร รายละเอียดรวมปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบรม.กำหนดพร้อมป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ  
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบรม.กำหนด) ราคาดวง 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน.-)

#### ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ  
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น  
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน  
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ  
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น  
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่น  
ว่านั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า **1,250,000 บาท** และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ  
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- 6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- 6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- 6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดคู่สถานที่ก่อสร้างในวันที่ 17 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น.ถึง 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 17 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 11.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.-บาทได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 17 มกราคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ [www.bungpalai.go.th](http://www.bungpalai.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4475-6264 , 08-9846-5186 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

ประเสริฐ แสงวงศ์

(นายประเสริฐ แสงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล